

## **THỬ TÌM HIỂU TẠI SAO... NGUYỄN HỒNG NHUNG... ?**



Hình ảnh bệnh nhân N.H.N được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cung cấp

### **GIẢI MẬT LÝ DO VIỆT CỘNG CHE GIẤU THÂN PHẬN CÔ NHUNG MẮC DỊCH CÚM TÀU**

*Khi cô Nguyễn Hồng Nhung bị xét nghiệm dương tính thì Việt cộng tung tin cô này là con của một vị lãnh đạo của thép Việt Nhật có tên là Nguyễn Khắc Thành. Nhưng sau đó phía thép Việt Nhật đã bác bỏ thông tin này.*

*Khi bệnh tình của cô Nguyễn Hồng Nhung không thể che giấu được thì Việt cộng chuyển sang che giấu cho Nguyễn Chí Dũng, kẻ đã cùng bầu đoàn thể từ ngôi chung khoang thương gia với Nguyễn Hồng Nhung và sau đó đã tiếp xúc với phái đoàn USABC của Mỹ vào ngày 04/3, tức sau 02 ngày từ Luân Đôn về tới Nội Bài.*

*Trước những thông tin hỗn mang trên, không ít người thiên về thuyết âm mưu (trong đó có tui) với nhận xét Việt cộng diễn tuồng để hút dollar Mỹ, để tránh tiếp các đoàn y tế từ các quốc gia tới Việt Nam học hỏi kinh nghiệm dập dịch theo quảng cáo của WHO, để chữa mũi dùi sang Ý, Nam Hàn, Nhật Bản rằng chính các quốc gia này đã trung chuyển con virus corona Vũ Hán qua Việt Nam chứ không phải từ Tàu cộng lây sang vì khi bên Tàu cộng bùng phát dịch virus corona Vũ Hán thì bên Việt Nam chỉ có 16 ca nhiễm bệnh và đã được chữa lành dù Việt cộng không đóng cửa, cách ly với Tàu cộng.*

*Tất cả những phán đoán trên đều có thể đúng vì với chế độ độc tài cộng sản thì điều gì cũng "có thể" được cộng sản sử dụng để mưu lợi về kinh tế, chánh trị với bản chất "mục đích bất chấp thủ đoạn". Tuy nhiên, trong tình huống cô Nhung mắc dịch lần này thì không hoàn toàn là tuồng diễn của Việt cộng nữa mà là sự bắt buộc phải bạch hóa sự việc.*

*Bởi vì chuyện cô Nhung mắc dịch cúm Tàu không còn là chuyện của nội bộ Việt cộng nên có thể che giấu được mà là chuyện quốc tế động trời. Chiều theo lịch trình của cô*

*Nhung mắc dịch cúm Tào thì có sự trùng hợp lạ lùng với lịch làm việc của Nguyễn Chí Dũng ở Anh Quốc. Cụ thể như sau:*

*1. Theo tự bạch của cô Nhung mắc dịch thì ngày 15/02 cô ta bay từ Nội Bài qua Luân Đôn thăm chị gái Nguyễn Hồng Nga rồi ngày 18/02 hai chị em cô ta qua Ý du lịch tới ngày 20/02 quay lại Luân Đôn rồi ngày 25/02 đi Paris đến ngày 26/02 về lại Luân Đôn.*

*Ở Luân Đôn tới ngày 28/02 thì cô Nhung khởi phát triệu chứng ho nhưng cô ta không đi khám cũng không xét nghiệm coronavirus Vũ Hán mà chỉ ở nhà với chị gái Nguyễn Hồng Nga. Điều này cho thấy hai chị em cô ta đã mắc dịch cúm Tào khi còn ở bên Luân Đôn mà bằng chứng là vào ngày 05/02 cô Nguyễn Hồng Nga đã bị dương tính và bị cách ly bên Luân Đôn.*

*2. Ngày 26/02, đoàn cán bộ do Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đã kết thúc chương trình làm việc với Ấn Độ và bay qua Luân Đôn để tiếp tục làm việc với Vương quốc Anh từ ngày 27/02 đến ngày 01/3. Tức trong lúc 02 chị em Nhung, Nga từ Paris về lại Luân Đôn thì đoàn cán bộ do Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu cũng đang đang trên đường bay từ Ấn Độ qua Luân Đôn.*

*Điều này cho thấy có một sự sắp xếp giữa Nguyễn Chí Dũng với Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hồng Nga để "cha con" hội ngộ tại Luân Đôn trước khi Nguyễn Chí Dũng làm việc với đại diện Anh Quốc rồi sau đó Nguyễn Hồng Nhung sẽ theo cha Nguyễn Chí Dũng bay về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN-0054 của hãng Vietnam Airlines khởi hành bên Luân Đôn vào ngày 01/3 và hạ cánh ở Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 02/3.*

*Tại sao Nguyễn Hồng Nhung bị ho, sốt từ ngày 28/02 mà cô ta không đi khám bác sĩ ? Tại vì nếu cô Nhung đi khám bác sĩ thì chắc chắn cô ta sẽ không được về cùng chuyến bay với cha mình là Nguyễn Chí Dũng theo lịch bay đã sắp xếp trước là phải bay về Việt Nam vào ngày 01/3.*

*Nguyễn Chí Dũng chắc chắn biết con gái mình bị sốt, ho và biết chắc chắn là sẽ bị nguy cơ nhiễm virus corona Vũ Hán bởi vì thời điểm 02 cô con gái của hắn tới Milan du lịch là thời điểm nước Ý đang bị virus corona Vũ Hán hoành hành. Tuy nhiên vì Nguyễn Chí Dũng đã tiếp xúc với 02 cô con gái nhiễm virus corona Vũ Hán vào ngày 26/02 khi cha từ Ấn Độ bay qua và 02 con từ Paris về lại Luân Đôn.*

*Ngày 28/02 cô Nhung và cô Nga đều bị ho, sốt nhưng cả 02 không dám đi khám bác sĩ theo lệnh của cha Nguyễn Chí Dũng vì nếu 02 con đi khám sẽ bị lôi ra mắc dịch và chương trình nghị sự giữa phái đoàn của Nguyễn Chí Dũng với Anh Quốc sẽ bị đình hoãn vì Nguyễn Chí Dũng và đồng bọn đã tiếp xúc với 02 con bệnh virus corona Vũ Hán từ ngày 26/02.*

*Không để đại sự Anh - Việt mà Nguyễn Chí Dũng giữ vai trò trưởng đoàn bị phía Anh đình hoãn cũng như họ sẽ cách ly cả đoàn cán bộ và 02 cô gái cứng nên Nguyễn Chí Dũng đã cố tình ép 02 con giấu bệnh chờ hợp xong sẽ tha con gái Nhung về Việt Nam luôn.*

Về tới Việt Nam, cha con Nguyễn Chí Dũng vẫn tỏ ra không có bệnh tình vì nếu tự giác đi xét nghiệm, đi qua hệ thống kiểm tra nhiệt độ của phi trường thì sẽ lộ ra và sẽ rất nguy hiểm tới cái ghế bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư cũng như cái ghế phó thủ tướng cho đồng hương xứ Nghệ Tỉnh Vương Đình Huệ.

Bởi vì nếu lộ ra thì phía Anh Quốc và phía Mỹ sẽ không bỏ qua tội "biết bệnh mà vẫn giấu bệnh" để làm việc và tiếp xúc với quan chức của họ tại Luân Đôn và tại Hà Nội. Đồng thời hai cô con gái rượu của Nguyễn Chí Dũng cũng mắc phải tội gieo rắc dịch cúm Tàu ra cộng đồng. Vì vậy buộc cha con Nguyễn Chí Dũng phải giấu bệnh cho tới khi cô Nguyễn Hồng Nga ở Luân Đôn chịu không nổi nữa nên đi khám bác sĩ và bị dương tính, cách ly vào ngày 05/02, sau đó cô ta gọi điện thoại về cho cha và em gái ở Trúc Bạch, Hà Nội phải nhập viện. Cô Nguyễn Hồng Nhung đã bị dương tính từ đây còn Nguyễn Chí Dũng thì âm tính nhưng "cách ly" tại gia.

Đây mới là một kịch bản hoàn hảo của cha con Nguyễn Chí Dũng hòng chạy tội trước Anh Quốc và Mỹ. Bởi vì cha con Nguyễn Chí Dũng đã cố tình giấu bệnh để tiếp xúc với các phái đoàn Anh Quốc, Mỹ là một tội lớn ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước. Giờ đây thì mọi chuyện đã bung bét ra vì bên Anh Quốc họ đã sưu tra lời ra Nguyễn Hồng Nhung tiếp xúc với Nguyễn Hồng Nga và phái đoàn của Nguyễn Chí Dũng nên Việt cộng không đi che giấu được sự thật.

Nhưng vì Nguyễn Hồng Nga ráng chờ tới khi cha mình là Nguyễn Chí Dũng làm việc xong với phái đoàn của Mỹ là USABC ở Hà Nội vào ngày 04/3 thì cô Nguyễn Hồng Nga mới đi xét nghiệm virus corona Vũ Hán và bị cách ly vì kết quả dương tính. Sau đó con gái của Nguyễn Chí Dũng và là em gái của Nguyễn Hồng Nga mới đi nhà thương để xét nghiệm dương tính với coronavirus Vũ Hán và nhà cầm quyền cộng sản mới hô hoán, la làng rồi Nguyễn Chí Dũng xét nghiệm âm tính và tự cách ly, Nguyễn Quang Thuán đi cùng Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Hồng Nga thì dương tính.

Vậy là Nguyễn Chí Dũng đã thoát tội "giấu bệnh để gieo rắc bệnh" mà nguy cơ là phái đoàn của Anh Quốc và Mỹ sẽ bị lây nhiễm từ phái đoàn của Nguyễn Chí Dũng là rất cao. Nguyễn Chí Dũng thoát tội trước Anh Quốc, Mỹ là vì hắn nói hắn không biết nên vẫn tiếp tục làm việc với họ, mãi tới ngày 05/3 thì mới biết vì con gái Nguyễn Hồng Nga bên Luân Đôn cho hay mới vừa đi xét nghiệm và sau đó con gái Nguyễn Hồng Nhung cũng bị tương tự, thời điểm 02 con gái xét nghiệm sau ngày mà Nguyễn Chí Dũng đã làm việc với phái đoàn USABC nên không thể bắt tội Nguyễn Chí Dũng được.

Kết lại, cha con Nguyễn Chí Dũng - Nguyễn Hồng Nga - Nguyễn Hồng Nhung đã cố tình giấu bệnh và gieo rắc dịch bệnh cúm Tàu ra cộng đồng. Nhưng phía Anh Quốc và Mỹ không có cơ sở kết tội Nguyễn Chí Dũng được vì việc 02 con gái của hắn phát hiện ra bệnh cúm Tàu sau thời điểm Nguyễn Chí Dũng đã họp xong với họ. Mặc dù tên chủ tịch Viên Hàn lâm Nguyễn Quang Thuán đi cùng Nguyễn Chí Dũng và Nguyễn Hồng Nhung, lái xe và giúp việc cho Nhung và một số người khác đã bay cùng chuyến với Nhung đã mắc dịch cúm Tàu nhưng chắc chắn Nguyễn Chí Dũng sẽ luôn có kết quả âm tính để giúp cho việc chạy tội của Nguyễn Chí Dũng thêm thuận lợi.

Cái tên Nguyễn Khắc Thành là một cách chạy tội của dòng họ Nguyễn Chí Dũng vì cha vợ của Dũng và là ông ngoại của Nguyễn Hồng Nga, Nguyễn Hồng Nhung là

*Nguyễn Mạnh Cảm, cựu phó thủ tướng và bộ trưởng ngoại giao của Việt cộng. Nguyễn Mạnh Cảm thực chất là họ Nguyễn Khắc ở Nghệ An, Nguyễn Khắc Thành là cậu ruột của Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Hồng Nga, tên cựu thứ trưởng Bộ Công thương là Nguyễn Cẩm Tú là anh ruột của Nguyễn Khắc Thành và cũng là cậu ruột của Nguyễn Hồng Nhung. Việt cộng bắt tin Nguyễn Hồng Nhung là con Nguyễn Khắc Thành là mục đích chạy tội cho Nguyễn Chí Dũng mà thôi vì nếu bên Anh Quốc có yêu cầu xét nghiệm DNA thì cậu Khắc Thành.*

*Bởi vì trong xét nghiệm DNA để xác định huyết thống thì có tình huống xét nghiệm theo dòng họ mẹ vì theo quy luật di truyền, người mẹ sẽ di truyền DNA ty thể của mình cho tất cả những người con cả nam và nữ, những người con gái của người mẹ này tiếp tục di truyền ADN ty thể đó cho thế hệ sau. Do vậy, những người trong dòng họ có chung một nguồn gốc bên ngoại như mẹ chung, bà ngoại chung, cụ ngoại chung,... sẽ có hệ DNA ty thể giống nhau. Thêm nữa, vì Nguyễn Chí Dũng là tên tham quan vô độ, làm dữ nên phải lo xa. Vì vậy có khả năng trên giấy tờ thì Nguyễn Chí Dũng không đứng tên cha cho con gái Nguyễn Hồng Nga và Nguyễn Hồng Nhung mà để cho cậu Nguyễn Khắc Thành đứng thay để dễ bề tẩu tán tài sản mà tên Dũng này đã cướp được từ dân./.*